

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล**

ตามความในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๔ อำนาจและหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนที่ ๑ หน้าที่และอำนาจ มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- ๑) การจัดการศึกษา
- ๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
- ๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
- ๔) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ๕) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และกิจกรรมยกวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ รายใหม่ให้แก่ประเทศ การพัฒนากำลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการดังนี้

**การมีส่วนร่วมในการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔**

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป และร่วมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Join Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๐๐ คน <https://srru.ac.th/news/๙๔๔>

**การมีส่วนร่วมในการจัดทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ช่วยจากรัฐ สหิทธิพรมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแห่เพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร ภายในสำนักงานอธิการบดี

จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ยกร่างจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค นโยบาย และเป้าประสงค์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี <https://srru.ac.th/news/๑๐๔๘>

การมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกคน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทางระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. หากมีข้อเสนอหรือข้อซักถามผู้เข้ารับการสรรหาสามารถส่งคำถามไปยังคณะกรรมการ ฯ <https://srru.ac.th/news/๘๖๗>

การมีส่วนร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๙๑๐๑ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๒๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์ ในโครงการการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ ๓ มิติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙

โดยก่อนพิธีลงนามความร่วมมือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการจาก ดร.อมรวิรัช นาครทรพร หัวหน้าโครงการประสานงานการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาใน จ. สุรินทร์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาใน จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๕ แห่ง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาใน จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๕ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาและเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและดำเนินการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ลดการเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่น และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <https://srru.ac.th/news/๘๖๖>

การมีส่วนร่วมในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T For BCG and Regional Development) U๒T ระยะที่ ๒ (เฟส ๔)

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ (อาคาร ๔๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T For BCG and Regional Development) U๒T ระยะที่ ๒ (เฟส ๔) พร้อมกล่าวนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการ

ในการนี้ อ.ดวงตา โนวาเชค ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงแนวทางการเสนอขอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่เข้าร่วมประชุม <https://srru.ac.th/news/๘๕๓>

๑) การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 เร่งรัดในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาและการตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร ยุติการใช้หลักสูตรกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณบดีทุกคณะและผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำหน้าที่วางระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตรควบคุมกำกับติดตามและให้คำปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยได้มีการประชุมหารือและเสนอแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้หลักสูตรถือปฏิบัติซึ่งครอบคลุมการดำเนินในด้าน การจัดทำรายงานการดำเนินงาน แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การรายงานและส่งผลประเมิน กระบวนการและวิธีการประเมิน

มหาวิทยาลัยมีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามควบคุมและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประกันคุณภาพ และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยวางแนวทางการควบคุมคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ้งกับหลักสูตร เช่น การแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงประกาศกำหนดการสอบ Exit Exam ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วิธีการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการสมัครสอบ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร ๔ ปี รหัส ๖๒ และหลักสูตร ๕ ปี รหัส ๖๑ <https://srru.ac.th/news/๑๐๕๙>

วันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการเข้าสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดขั้นตอนการสมัครสอบ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา <https://srru.ac.th/news/๑๐๕๘>

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๓๑๕๐๖ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๓๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณบดี และผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง ๖ คณะ ร่วมแนะนำแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ชี้แจงนโยบาย การรับบุคคลเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่ผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนตนเองได้รับทราบ ในโครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ <https://srru.ac.th/news/๘๖๔>

วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและร่วมรับฟังการอบรม พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยเป็นการจัดการอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๑ แห่งพร้อมกัน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อีสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาทักษะการโค้ชเบื้องต้นและหัวใจของการเป็นวิศวกรสังคม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา <https://srru.ac.th/news/๑๐๖๙>

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กทม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะอาจารย์

ที่ปรึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตัวแทนชมรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานมอบรางวัล ผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ ผศ.กนก พร้อมด้วย ดร.สุขใจ และนักศึกษาตัวแทนชมรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ขึ้นรับรางวัลจากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการนำเสนอโครงการ "โลกสดใสด้วยมหาวิทยาลัยสีเขียว SRRU" โดยได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีก ๑๑ แห่ง <https://srru.ac.th/news/๑๑๑๗>

๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผ่านการประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑. โครงการวิจัย เรื่อง ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์ในทุกสภาวะอากาศ

ผลการดำเนินงานเกิดผลกระทบเชิงบวกด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว่ำรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (Thailand Inventors Day ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒) ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กทม. <https://srru.ac.th/news/๑๐๑๘>

๒. โครงการวิจัย เรื่อง ผงสีจากมะเกลือสำหรับการย้อมผ้า

ผลการดำเนินงานเกิดผลกระทบเชิงบวก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลระดับ ๕ ดาว การเสนอ concept paper ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาย อุดมศึกษา จากงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (Thailand Inventors Day ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒) ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กทม. <https://srru.ac.th/news/๑๐๑๘>

๓) การบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยรายน้อมนำพระราชโองบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนรากฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บน

พื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชานี้ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม มีการดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE ชั้น ๑ อาคาร
บัณฑิตศึกษา (อาคาร ๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล สิทธิพรมา รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายชยพล แสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางภัทรวรรณ สีลา
พัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับนางจันทร์เพ็ญ กิติ
ภักย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพูดคุยในด้านการเรียน
ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ให้แนวคิดและ
แนวทางแก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้ขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตาม
ความสามารถของแต่ละคนในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

โดยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วย น.ส.วรวิตา บุญต่าง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาสังคมศึกษา น.ส.วราพร มีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ น.ส.จิรนนท์
จันทา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ น.ส.สุดารัตน์ สมเจตนา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพล
ศึกษา และ น.ส.วราลี จูฬา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

<https://srru.ac.th/news/๑๐๑๔>

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การแต่งกาย ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย, พนง.ราชการ : ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) พนง.มหาวิทยาลัย (ง
รายได้) : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง นักศึกษา : ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
และพัฒนาโรงพยาบาลสนามวัดเขื่อนสุรินทร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามหน้าโรงเรียนสาธิต ม.ร.ภ.สุ. การแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสา
พระราชทาน เสื้อสีเหลือง บุคลากรและนักศึกษา : =ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ๑๐๐% (สีขาว) และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด <https://srru.ac.th/news/๑๐๑๐>

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มอบหมายให้ อ.อัญเทพ สิทธิเสื่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค" ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ สถาบัน กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) และพิธีเปิดการแข่งขัน "Museum Pool Contest ๒๐๒๑: จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่วิถีทัศน์
ออนไลน์" ณ ห้องประชุมพิฆานราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
<https://srru.ac.th/news/๘๙๙>

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.ธรรมนุญ ฉิมวงษ์ รองผู้
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นายบุญ

เลี้ยง เรียมทอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ผศ.จักรวาล สิทธิพรมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางภัทรวรรณ สีลาพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายสมบูรณ์ ตรียศลานันท์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องห้องชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชั้น ๑ อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร ๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ จากนั้น ผศ.กนก กล่าวถึงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นชมรมดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ นำเสนอผลงานการดำเนินงานของชมรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป <https://srru.ac.th/news/๘๘๘>

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ฝายโคกเพชร บ้านโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ <https://srru.ac.th/news/๘๒๕>

๔) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน โดยส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้และวัฒนธรรมนานาชาติให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยได้บูรณาการพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้สืบค้นและใช้บริการได้ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้ที่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเข้าดูได้ที่ลิงค์ <https://culture.srru.ac.th/> ประกอบด้วย

๑) ฐานข้อมูลวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

https://museum.srru.ac.th/materialtype?material_type=๑

๒) ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์: ตามกลุ่มชาติพันธุ์ <http://bit.ly/Surinlocalfood>

๓) ฐานข้อมูลโบราณสถาน <https://prasatsurin.srru.ac.th/>

๔) ฐานข้อมูลลายผ้า <https://sites.google.com/srru.ac.th/surin-province-silk/%E0%B๙%๘๐%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%๙A%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๒?authuser=๑>

๕) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๑ คน

มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะละหนึ่งคน กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนเท่ากับคณะ

มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการของ มหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคํการนักศึกษา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งซึ่งสภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

วันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และนำความรู้ที่ได้มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ตลอดจนได้แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบุคคล และนำมาใช้งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ ผู้ช่วยจักษุราช สิริพรธมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในครั้ง <https://srru.ac.th/news/๑๐๔๘๒>

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีน้อมรำลึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยส่วนราชการ คณะ/สำนัก/สถาบัน และองค์การนักศึกษา ได้ขึ้นวางพานพุ่ม ดอกไม้สด จากนั้น ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานวางพานพุ่ม ดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวไว้อาลัยแก่นักศึกษาในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ตามลำดับ

พร้อมกันนี้ สมาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร "คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์" ประจำปี ๒๕๖๕ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๓๐ คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ ยังได้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกด้วย

จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และโดยรอบโรงพยาบาลสนาม วัคซีนสุรินทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๔๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ <https://srru.ac.th/news/๑๐๓๒>

การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช.กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และพิจารณาทบทวนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

<https://www.srru.ac.th/news/๑๐๒๘>

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังได้ดำเนินงานร่วมกับทางจังหวัดในเรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ดังนี้

๑. การประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีประเด็นสาระของการประชุม ดังนี้

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

- โครงการ STRONG

- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์

- มาตรการเฝ้าระวังและติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการภายในจังหวัด

- การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

<https://www.srru.ac.th/news/๑๐๒๘>

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) https://srru.ac.th/local_development